

“กอล์ฟซอน” ทำสัญญาจัดหา กอล์ฟซิมูเลเตอร์ 100 เครื่องให้บริษัท “ชุน บ็อก” เพื่อจำหน่ายในไทย



โซล, เกาหลีใต้–(บิสิเนส ไวร์)–23 ธ.ค. 2558

– กอล์ฟซอน (GOLFZON) ลงนามข้อตกลงจัดหาและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวกับบริษัท ชุน บ็อก จำกัด (Chunbok Company Limited) ในประเทศไทย เพื่อจัดหา กอล์ฟซิมูเลเตอร์อย่างน้อย 100 เครื่องให้กับบริษัท ชุน บ็อก จำกัด ในช่วง 3 ปีข้างหน้า

– การทำสัญญาดังกล่าวเป็นการเปิดทางให้กอล์ฟซอนได้วางรากฐานทางธุรกิจในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการผลักดันให้ตลาด กอล์ฟซิมูเลเตอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขยายตัวอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย

กอล์ฟซอน (ซีอีโอ: จาง ซอง วอน) (www.golfzonsimulator.com) (KOSDAQ: 215000) รุกขยายธุรกิจสู่ประเทศไทยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์ของเหล่านักกอล์ฟ ด้วยกอล์ฟซิมูเลเตอร์ของบริษัท

กอล์ฟซอน ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงตัวแทนจำหน่ายกอล์ฟซิมูเลเตอร์แต่เพียงผู้เดียวกับบริษัท ชุน บ็อก จำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ที่ศูนย์การค้าเอสพลานาด บนนถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

บริษัท ชุน บ็อก จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 โดยเป็นบริษัทด้านคอมพิวเตอร์และไอทีที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมและการพัฒนาซอฟต์แวร์แก่ภาครัฐและภาคเอกชนไทย ตลอดจนจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านไอทีให้แก่โรงพยาบาลนอร์ดด้วย

ผู้เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าวประกอบด้วยคุณจาง ซอง วอน ซีอีโอของกอล์ฟซอน คุณอี มิน ฮป ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจสากลของกอล์ฟซอน และคุณคีกร ชีรณวณิช ซีอีโอบริษัท ชุน บ็อก จำกัด

สัญญาระบุว่า กอล์ฟซอนจะจัดหา กอล์ฟซิมูเลเตอร์อย่างน้อย 100 เครื่องภายในระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 และบริษัท ชุน บ็อก จำกัด จะได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการจำหน่ายสินค้านี้ในประเทศไทย โดยกอล์ฟซอนเล็งเห็นถึงโอกาสความสำเร็จของระบบจำลองการเล่นกอล์ฟหรือสกรีนกอล์ฟในไทย หลังจากที่ได้เปิดสาขาแรกในไทยที่เอกมัยมานานหลายปี

คุณคีกร ชีรณวณิช ซีอีโอบริษัท ชุน บ็อก จำกัด กล่าวในพิธีลงนามสัญญาว่า “เมืองไทยมีสนามกอล์ฟมากมายและมีค่าบริการสมเหตุสมผล แต่กอล์ฟซิมูเลเตอร์ก็ยังมีศักยภาพในการเติบโตสูงในตลาดแห่งนี้ เนื่องจากเรามี

ผลิตภัณฑ์คุณภาพโดดเด่นและได้รับการสนับสนุนจากกอล์ฟซอน ผมเชื่อว่านักกอล์ฟไทยจะตื่นตัวไปกับความสนุกสนานรูปแบบใหม่ที่ได้จากเทคโนโลยีสุดล้ำของกอล์ฟซอน ผมคาดหวังเป็นพิเศษว่านักกอล์ฟจะตอบรับวัฒนธรรมการเล่นกอล์ฟแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอากาศร้อน”

จาง ซอง วอน ซีอีโอของกอล์ฟซอน กล่าวว่า “ธุรกิจสกรีนกอล์ฟในประเทศไทยแตกต่างจากประเทศอื่นๆ เพราะไทยมีสนามกอล์ฟเพียบพร้อมจนเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของเหล่านักกอล์ฟ แม้แต่นักกอล์ฟอาชีพจากเกาหลีส่วนใหญ่ก็เดินทางมาที่ไทยเพื่อฝึกซ้อมนอกฤดูกาลแข่งขัน ผมหวังว่าการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีของกอล์ฟซอนและศักยภาพทางธุรกิจของบริษัท ซุน บ็อก จำกัด จะเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีความสำคัญมาก เนื่องจากทำให้กอล์ฟซอนสามารถวางรากฐานธุรกิจเพื่อขยายความครอบคลุมในไทยและตลาดอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป”

เทคโนโลยีขั้นสูงในกอล์ฟซิมูเลเตอร์ของกอล์ฟซอนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เห็นได้จากการที่บริษัทบรรลุดอกกลางกับ LPGA เมื่อเดือนมกราคมปีนี้ ทำให้กอล์ฟซอนเป็นกอล์ฟซิมูเลเตอร์อย่างเป็นทางการของการแข่งขัน LPGA เป็นเวลา 3 ปี ความยอดเยี่ยมของกอล์ฟซอนยังเป็นที่ประจักษ์จากการที่บรรดานักกอล์ฟหญิงมืออาชีพชาวเกาหลีที่ติดอันดับท็อปของโลก รวมถึงเหล่านักกอล์ฟดาวรุ่งรุ่นเยาว์ ต่างใช้กอล์ฟซิมูเลเตอร์ของกอล์ฟซอนเพื่อฝึกฝีมืออย่างสม่ำเสมอ

ข้อตกลงดังกล่าวระบุว่า กอล์ฟซอนจะเป็นผู้จัดหากอล์ฟซิมูเลเตอร์ และบริษัท ซุน บ็อก จำกัด จะเป็นผู้จำหน่ายสินค้านี้ในไทย เมื่อมีการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานและแผนการเฉพาะด้านแล้ว

ขณะเดียวกัน กอล์ฟซอนเตรียมจัดงานเปิดสาขาที่ 3 ในวันที่ 17 ธันวาคมนี้ ที่ Megabox Mall ในฮ่องกง โดยสาขาที่ 3 นี้ตั้งโดย GreenLive ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของกอล์ฟซอนในฮ่องกง กอล์ฟซอนแสดงความหวังว่าสาขาที่ 3 จะมีส่วนช่วยผลักดันให้สกรีนกอล์ฟเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในวัฒนธรรมการเล่นกอล์ฟรูปแบบใหม่ของคนฮ่องกง

เกี่ยวกับ กอล์ฟซอน

กอล์ฟซอน เป็นบริษัทชั้นนำของโลกในอุตสาหกรรมกอล์ฟเสมือนจริง ก่อตั้งขึ้นในเกาหลีใต้ ในปี พ.ศ. 2543 กอล์ฟซอนดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเอาชนะอุปสรรคในการเข้าถึงกีฬาอาชีพและเพิ่มจำนวนนักกอล์ฟภายใต้ปรัชญา “ทำให้กอล์ฟเป็นเรื่องสนุกสำหรับทุกคน” ด้วยความเชื่อที่ว่า กอล์ฟไม่ควรถูกจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มชนชั้นสูงอีกต่อไป กอล์ฟซอนดำเนินธุรกิจกอล์ฟในรูปแบบซิมูเลเตอร์ ซึ่งผสมผสานระหว่างกอล์ฟ ไอที และวัฒนธรรม เพื่อนำเสนอกีฬาอาชีพในรูปแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เนื่องจากมีคุณภาพสูง และปัจจุบันมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ มากกว่า 30 ประเทศ ในเอเชีย อเมริกาเหนือ ยุโรป และทวีปอื่นๆ

รับชมข่าวต้นฉบับได้ที่ businesswire.com:

<http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=51243874&lang=en>

ติดต่อ:

บริษัท กอล์ฟซอน จำกัด

Jaewoo, Yoo

โทร. +82-70-8640-6494

อีเมล: jwyo0626@golfzon.com

หรือ

Paige, Ahn

โทร. +82-70-8640-6145

อีเมล: iamajk@golfzon.com

สามารถรับชมรูปภาพ/สื่อมัลติมีเดียได้ที่:

<http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=51243874&lang=en>